

Tiêu chuẩn của một phiên tòa đúng luật

Tác Giả: Bùi Tín viết riêng cho VOA
Chúa Nhật, 17 Tháng 1 Năm 2010 00:25

Mở đầu năm 2010, ngành tư pháp trong nước sẽ lập nên một đội các nhà dân chủ ra xét xử tại 3 nơi: Hà Nội, Sài Gòn và Hội Phòng.

Chính quyền trong nước đã cam kết với dân mình là xây dựng một chế độ pháp quyền theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, cam kết với thế giới sẽ thực thi nghiêm chỉnh các văn kiện quốc tế mà Việt Nam đã ký, trong đó có các Tuyên ngôn về Nhân quyền, và các Quy định Dân sự.

Chúng ta bao giờ các phiên tòa ở Việt Nam lại được diễn ra trong nước và công luận quốc tế

quan tâm theo dõi chặt chẽ như hiện nay, vì ai cũng cho rằng nhân dân Việt Nam rất xứng đáng được sống dưới một chế độ công bằng, nghiêm minh, dân chủ và văn minh, lấy nhân dân làm gốc.

Vậy thì trước khi các phiên tòa nói trên được mở ra, cũng nên nhắc lại đến nhân dân và nhà cầm quyền cũng biết rõ thế nào là một phiên tòa đúng luật, hợp pháp, nghĩa là theo đúng Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự, cũng như theo đúng luật quốc tế.

Trước hết các phiên tòa cần xử công khai. Được nước hiện trong thế bình. Không có một lý do nào để cấm người dân bình thường, cấm các nhà báo trong và ngoài nước, cấm các nhà ngoại giao, cấm người thân trong gia đình báo cáo đến đó (Trong vụ xử ông Trần Anh Kim ở Thái Bình tháng 12-2009, công an mở một phòng họp để huy động đến người kín phòng xử án, để viên công phòng chặt, không cho dân, nhà báo, người thân của bị can vào đó).

Quan tòa, các Hội đồng xét xử án, cần trả lời rõ ràng luật. Cần tham tra xem những lời khai trước công quan điều tra, những lời thú tội, xin khoan hồng nếu có, có do thật lòng báo cáo hay đã bị truy bức, miễn cưỡng, ép buộc hay không? (Điều 5 Bộ Luật hình sự: "Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình").

Cũng cần nhắc đến Điều 12 Bộ Luật hình sự: "Bộ đội quân bào chữa của bị can, bị cáo".

Điều 17 Bộ Luật hình sự cũng cần được tôn trọng để biết: "Thẩm phán và bồi thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Điều này quy định hai việc xét xử dựa vào pháp luật, và chỉ dựa vào pháp luật mà thôi, phải có đầy đủ bản lĩnh để độc lập, không bị ảnh hưởng hay bị chi phối, miễn là không có ai khác, dù cho có lợi ích cá nhân nào.

Mọi người đều biết các báo cáo sắp đưa ra xét xử đều có thái độ, lập trường và hành động chung âm mưu bành trướng của nước lớn, có những luận văn kêu gọi bỏ vũ lực, lãnh thổ, lãnh hải và quần đảo thiêng liêng của ta quốc, có hành động biểu tình ôn hòa bằng khẩu hiệu, biểu ngữ trước công quan ngoại giao của nước lớn, căng biểu ngữ đòi hỏi ngừng bào qua lại, vậy hai việc xử án cần một luật lệ ràng buộc những luận văn và hành động này phải tuân theo pháp luật nào, theo điều khoản nào, nếu được kết tội hay không.

Tiêu chuẩn của một phiên tòa đúng luật

Tác Giả: Bùi Tín viết riêng cho VOA

Chúa Nhật, 17 Tháng 1 Năm 2010 00:25

Theo tin tức trong nước, ngày thứ hai 18 và thứ ba 19-1 này tòa án Hà Nội sẽ xử phúc thẩm thầy giáo Vũ Hùng, kẻ sủng Phàm Văn Trại, nhà thơ Trần Đức Thạch; ngày thứ tư 20-1 tòa án Sài Gòn sẽ xử các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, luật sư Lê Công Đức và thóc sư Nguyễn Tiễn Trung; ngày thứ năm 21-1 tòa án Hồ Chí Phòng sẽ xử nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, các ông Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhân, và Nguyễn Minh Sơn.

Còn việc xử cô Phạm Thanh Nghiên vẫn còn treo lơ lửng, vì cô gái bé nhỏ chỉ cân nặng 37 kilô này lại không nhận thấy nạn bạo hành và đả kích náo loạn và đả kích bào, khi cô từ Hồ Chí Phòng vào thăm Thanh Hóa để thăm hỏi bà con người dân bị người Trung Quốc bắt cóc, rồi trở về nhà đấu tranh đòi quyền lợi người bị người thiển cận bỉu người cô từ viết: "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!" Thuyết khó thuyết phục bà con ta và thế giới như thế là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân.

Các nhà báo quốc tế có mặt tại Việt Nam, các tổ chức báo chí và nhân quyền Human Rights Watch, Amnesty International, Phóng viên Không Biên giới Reporters Without Borders, Ủy ban báo chí do tôn giáo Quốc tế Hồ Chí Minh, Nghị Viện Liên Âu...đang rất quan tâm đến các phiên tòa nói trên.

Đồng đội công ty xuất nhập khẩu quốc tế và đầu tư quốc tế cũng coi các phiên tòa trên là những buổi sát hạch rất chính xác để xem mức độ tôn trọng luật pháp ở Việt Nam để từ đó nào, chính quyền Việt Nam có đáng tin cậy hay không trong những cam kết chính trị, kinh tế, tài chính và đầu tư, kinh doanh buôn bán quốc tế.

Việt Nam hiện đã có hơn 10 ngàn luật sư và 15 ngàn nhà báo nói, báo viết, báo in và báo mạng. Xem ra 2 giới luật sư và nhà báo là 2 đứa con ghê, con hèn, con không bằng không độ y báo của chế độ.

Chỉ đến khi nào giới luật sư và giới báo chí tự giành được vị trí xã hội xứng đáng, bước chế độ phải trở nên nề, do tích cực tham gia xây dựng mặt chế độ trong sách, công bằng, bình đẳng, lúc bấy giờ mới có thể có các phiên tòa diễn ra đúng luật.

Thế những hiện nay, ông chủ tịch Triết và ông thủ tướng Dũng đầu nói đến việc xét xử sẽ diễn ra "đúng thời, đúng người, đúng luật".

Có bao nhiêu người dân Việt Nam ta tin vào họ hay?

Sau các phiên tòa tháng 1-2010 này ở Hà Nội, Sài Gòn và Hồ Chí Phòng, câu trả lời sẽ rõ ràng minh bạch hơn.